

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 07/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 6 năm 2017

## **CHỈ THỊ**

**Về việc tiếp tục tăng cường công tác xác nhận, giải quyết các chính sách và hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” đối với người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)**

Những năm qua, các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQVN và các hội, đoàn thể chính trị các cấp trong tỉnh đã nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng (sau đây gọi tắt là người có công) theo qui định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Các cấp thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đạt được nhiều kết quả thiết thực; các tầng lớp nhân dân, các tổ chức và cá nhân ngày càng tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Đời sống vật chất và tinh thần của người có công và gia đình người có công ngày càng được cải thiện nâng lên, góp phần làm ổn định tình hình chính trị - xã hội tại địa phương, có tác dụng sâu sắc trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số ít người có công và gia đình người có công gặp khó khăn trong cuộc sống hoặc chưa được hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi của Nhà nước. Một số trường hợp người có công chưa được quan tâm xem xét giải quyết hưởng chế độ kịp thời. Còn nhiều hai cốt liệt sĩ chưa được quy tập, chưa xác định được danh tính; công tác thanh tra, kiểm tra chưa được thường xuyên; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” chưa thật sự hiệu quả so với yêu cầu.

Năm 2017, kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) là dịp để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Để tiếp tục tăng cường công tác xác nhận, giải quyết các chính sách ưu đãi và hoạt động Đền ơn đáp nghĩa đối với người có công và thân nhân của người có công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với người có công; thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: số 31/CT-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2012 về việc thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng; số 02/CT-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2016 về tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác chính sách ưu đãi đối với người có công và số

21/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2017 về tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).

- Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn xác lập hồ sơ xác nhận, giải quyết hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi theo qui định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; người tham gia kháng chiến và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện tốt công tác quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi, quà tặng vào dịp ngày Lễ, Tết cho người có công và thân nhân của họ đảm bảo nguyên tắc chi đúng, chi đủ, kịp thời, tận tay người được hưởng trợ cấp.

- Tiếp tục tổ chức vận động đóng góp ủng hộ xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ở các cấp; đẩy mạnh phong trào chăm sóc, phụng dưỡng các “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; vận động nhận đỡ đầu chăm sóc thương binh, thân nhân liệt sĩ neo đơn đặc biệt khó khăn để ổn định, vươn lên trong cuộc sống. Tổ chức gặp mặt, động viên, thăm hỏi, tặng quà gia đình người có công nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

- Huy động các nguồn lực để hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2013; xem xét hỗ trợ, giúp đỡ những hộ gia đình người có công thực sự khó khăn về nhà ở nhưng phát sinh ngoài danh sách theo Đề án các huyện báo cáo đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Đẩy mạnh công tác rà phá bom mìn; thu thập thông tin, khảo sát, phát hiện, tổ chức qui tập hài cốt liệt sĩ; tôn tạo, nâng cấp, sửa chữa phần mộ liệt sĩ, đài/đền tưởng niệm liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ (*gọi chung là công trình ghi công liệt sĩ*). Huy động và giao cho đoàn viên, thanh niên, học sinh nhận chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ, tổ chức thấp nển tri ân liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ vào dịp ngày Lễ, Tết...

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát việc thực hiện xác nhận hồ sơ, giải quyết các chính sách ưu đãi đối với người có công và thân nhân của họ, người tham gia kháng chiến và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; có biện pháp phòng ngừa và xử lý nghiêm những trường hợp cố ý làm sai quy định của Nhà nước (cả người thi hành công vụ, người xác nhận và người kê khai hồ sơ) và man khai hồ sơ để hưởng chính sách; các vụ việc tiêu cực, thiếu tinh thần trách nhiệm, quan liêu, tham nhũng trong thực hiện chính sách người có công.

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ theo Kế hoạch số 696/KH-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và yêu cầu các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các Sở: Thông tin - Truyền thông, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi có kế hoạch tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và những kết quả đạt

được trong 70 năm qua đối với công tác thương binh, liệt sĩ và người có công; kịp thời đưa tin về các hoạt động của tỉnh và các địa phương, đơn vị về công tác chăm sóc người cao tuổi nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017); nêu gương thương binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu vượt khó vươn lên trong cuộc sống; những cá nhân, tập thể đã tích cực tham gia thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ở địa phương.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, vận động sâu rộng các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh công tác chăm sóc, đền ơn đáp nghĩa đối với người có công và xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; các tổ chức thành viên của Mặt trận tăng cường các hoạt động thiết thực, góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần người có công; tham gia phối hợp, giám sát việc thực hiện xác nhận và giải quyết các chính sách đối với người có công.

#### 4. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tập trung giải quyết căn bản hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công (nếu có) theo quy định tại Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ theo Kế hoạch số 696/KH-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo đạt kết quả, thiết thực.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức hoạt động đối thoại trực tiếp với người có công và thân nhân của họ tại địa phương để kịp thời giải quyết những vướng mắc, bức xúc trong thực hiện chính sách người có công.

- Tổng hợp tình hình và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị này.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý phối hợp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

**KT.CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**  
**Đặng Ngọc Dũng**